

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN CÁC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ThS TRẦN THỊ THÚY LINH - ThS HÀ THỊ ÁNH TUYẾT

Học viện Chính trị khu vực III

1. Báo chí với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Truyền thông, nhất là mạng internet có vai trò quan trọng trong việc định hướng dư luận, tác động và làm thay đổi nhận thức, tư tưởng hành vi của con người nhanh nhất. Đặc điểm của mạng xã hội đó là tương tác thông tin đa chiều, kết nối xã hội và tìm kiếm thông tin theo nhu cầu. Do đó, việc chia sẻ và lan truyền các thông tin, dữ liệu sẽ trở nên nhanh chóng, dễ dàng và cập nhật.

Tính đến năm 2018, Việt Nam có gần 70% dân số sử dụng internet với trung bình 7 tiếng truy cập mỗi ngày/người¹. Còn theo Damio, một trang web chuyên thống kê người dùng trên mạng internet, tính đến tháng 1 - 2019, Việt Nam có khoảng 66,1 triệu người dùng internet, tăng khoảng 2,1 triệu người so với năm 2018². Với các thế lực thù địch, đây là “mảnh đất màu mỡ”, là môi trường thuận lợi và là công cụ hữu hiệu để tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, là cơ hội để chúng bôi xấu chế độ nhằm lật đổ chính quyền. Đặc biệt trong thời gian trước và sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tăng cường phát tán nhiều thông tin xấu - độc, được thể hiện dưới nhiều hình

thức như lợi dụng ưu thế nổi bật đó chính là độ phủ sóng “không biên giới” của không gian mạng như Facebook, Youtube, Twitter... để tuyên truyền, nhào nặn, trộn lẫn thật - giả, tốt - xấu, phát tán thông tin, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội. Chúng đặt tên trang mạng, blog và đặt các tiêu đề, tên bài với ngôn từ giật gân, kích thích tính tò mò của người đọc, người xem, đăng tải tin, bài viết, video clip có nội dung phản động, thật giả lẫn lộn; làm giảm niềm tin, tạo sự nghi ngờ về phẩm chất, uy tín, năng lực của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, chúng còn lợi dụng mặt trái, mặt tiêu cực của các thông tin, những ý kiến, quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin để gắn với bình luận chủ quan nhằm xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng, làm “mới” các thông tin đó, gây nhiễu loạn và thông tin ngày càng “nóng” lên, kích động “tâm lý đám đông” nhằm lôi kéo, tập hợp nhiều thành phần tham gia. Ngày càng xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện, biến việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên do tham nhũng thành tranh chấp quyền lực, phe phái trong Đảng, trong bộ máy nhà nước là một thủ đoạn cực kỳ trắng trợn, thâm độc của các phần tử cơ hội, thù địch... Đối tượng mà chúng móc nối, lôi kéo đa phần là những thành phần suy thoái về đạo đức, lối sống, suy thoái về tư tưởng

chính trị. Chúng tập trung vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam bởi đây là lực lượng dễ lợi dụng và dễ dao động nhất. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, chúng thực hiện bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng của đồng bào dân tộc. Ở một số tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, chúng đặt hệ thống đài phát thanh bằng tiếng Mông ở nước ngoài để tuyên truyền chống phá³.

Có thể nói, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, vừa công khai, vừa âm thầm tác động vào Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Tùy theo tình hình và thời điểm cụ thể, mà các thế lực thù địch sẽ có những thủ đoạn và cách thức tuyên truyền, chống phá khác nhau, tuy nhiên các hình thức và biện pháp ngày càng xảo quyệt, tinh vi và phạm vi ngày càng rộng nhằm đem lại hiệu quả chống phá cao nhất.

Nhận thức rõ tình hình đó, ngày 22 - 10 - 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Mỗi tờ báo cũng như mỗi người làm báo cách mạng đều phải đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí đảm nhận sứ mệnh tuyến đầu đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, trở thành công cụ, phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, đáp trả nhanh nhạy, kịp thời đồng thời cũng là diễn đàn huy động được đông đảo lực lượng quần chúng tham gia đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bằng sự tương tác đa chiều với bạn đọc.

2. Thực trạng công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các tạp chí lý luận chính trị

Không giống như các tờ báo thương mại hiện nay, tạp chí lý luận chính trị có nội dung dành cho các chuyên ngành hẹp, đặc biệt lý luận chính trị nhưng lại đáp ứng cao nhu cầu thông tin, giáo dục, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, với những tạp chí đi đầu như Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Lý luận chính trị, Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Tạp chí Khoa học chính trị, Tạp chí Giáo dục lý luận...

Có thể nhìn thấy trong suốt thời gian dài, những tạp chí này đã đăng tải rất nhiều bài viết với nội dung chuyên tài và vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giải đáp những vấn đề sinh động của cuộc sống; thể hiện quan điểm đường lối của Đảng được kịp thời hơn; trong đó có các bài lý luận, các bài chính luận đề hướng dẫn dư luận, bạn đọc theo đúng hướng Đảng vạch ra. Đặc biệt, các tạp chí đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận, với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Chính vì vậy mà việc giáo dục lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong tổ chức Đảng và hệ thống chính trị. Công tác nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng trên các tạp chí lý luận chính trị đã có nhiều đổi mới. Việc phát huy dân chủ, tự do sáng tạo trong nghiên cứu lý luận được coi trọng. Cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng trên các tạp chí lý luận chính trị đã được duy trì thường xuyên và có tiếng nói nhất định trên các diễn đàn của mình. Cùng với truyền tải các thông tin, sự kiện, tạp chí lý luận đang trở thành phương tiện thông tin đối ngoại quan trọng, có hiệu quả nhất so với các phương tiện thông tin khác và trong tương lai không xa sẽ trở thành kênh thông tin chính trị đối nội, đối ngoại có vị trí hàng đầu.

Chức năng tuyên truyền về những vấn đề lý luận chính trị, lý luận nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật ở tạp

chí lý luận chính trị hoàn toàn khác biệt so với các tờ báo thương mại khác, tuy vậy, sẽ đem lại cho độc giả nhiều kiến thức mới mẻ với nhiều ý niệm cụ thể, dễ dàng tiếp cận với thực tế, liên hệ, vận dụng trong điều kiện cụ thể của bản thân, đơn vị mình. Đồng thời, cung cấp những định hướng, những giải pháp cho các cơ sở đào tạo lý luận chính trị để có những điều chỉnh theo hướng đổi mới cho phù hợp với thực tiễn công tác.

Sau hơn 2 năm triển khai công tác thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, các cơ quan chủ quản đã cho ra đời nhiều loại hình đấu tranh, như thiết lập các tài khoản đấu tranh trên trang web như *Việt Nam thịnh vượng* (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Facebook *Những ngọn lửa nhỏ*, xuất bản *Thông tin chuyên đề* (Học viện Chính trị khu vực III), Tạp chí *Giáo dục lý luận chính trị quân sự* duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả 06 loại hình đấu tranh, gồm: các blogspot và Website; các trang Fanpage; trên Youtube; trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình); tham gia các chương trình nhận diện sự thật trên truyền hình Quốc phòng Việt Nam... Có thể đánh giá cụ thể kết quả đạt được của các tạp chí lý luận chính trị theo 2 thời điểm sau:

- Trước khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, đó là, trên các tạp chí cũng đã xuất hiện đều đặn nhiều bài viết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng ở các chuyên mục như *Đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống; Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh* (Sinh hoạt lý luận, Lý luận chính trị, Khoa học chính trị...), *Nghiên cứu - Phát triển lý luận* (Lý luận chính trị), *Nghiên cứu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* (Sinh hoạt lý luận, Lý luận chính trị, Khoa học chính trị...). Ngoài việc góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, làm cho thế giới quan Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa

đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; còn tích cực đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vững vàng trước cam go, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Một số chuyên mục như *Miền Trung và Tây Nguyên trên đường phát triển* (Sinh hoạt lý luận); *Tổng kết thực tiễn Tây Nam Bộ và Việt Nam* (Khoa học chính trị)... xuất hiện những bài viết sắc sảo, cụ thể, tích cực phản ánh toàn diện kết quả đổi mới, thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới tư duy quản lý, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

- Sau khi ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, tất cả các tạp chí đã “cụ thể hóa” Nghị quyết bằng việc cho ra đời chuyên mục dưới những tên gọi khác nhau như *Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch* (Tạp chí Công sản) *Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng* (Lý luận chính trị, Giáo dục lý luận, Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, Khoa học chính trị, Tạp chí Tuyên giáo); *Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch* (Sinh hoạt lý luận); *Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng* (Tạp chí Thông tin khoa học lý luận chính trị)... Với góc nhìn thẳng thắn, các bài viết đã nhận diện, phân tích, đối mặt và gợi mở về các vấn đề thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống như đấu tranh vạch rõ các âm mưu, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, giúp bạn đọc nhận diện hành vi đi ngược quá trình phát triển đất nước; vạch trần thủ đoạn đen tối của các tổ chức, cá nhân chống phá. Khẳng định Đảng ta vẫn vững vàng, kiên định con đường cách mạng đã chọn, đẩy lùi các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và tính ưu việt của chế độ XHCN lựa chọn.

Tuy nhiên, công tác thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thử thách. So với yêu cầu cử thực tiễn, đội ngũ người làm tạp chí

cũng như công tác truyền thông thuộc lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn khiêm tốn về số lượng và chưa sâu; chưa phong phú trong nội dung truyền tải. Một số cây viết còn hạn chế kiến thức chuyên sâu về nền tảng tư tưởng của Đảng; cách viết xơ cứng, giáo điều khiến cho các bài viết phản bác thông tin, quan điểm sai trái chưa tạo nên tính thuyết phục. Nhiều tạp chí chưa thực sự quyết liệt, chủ động trong công tác đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái; chưa quy tụ các cây bút chính luận sắc sảo để làm lực lượng chủ chốt trong đấu tranh; đồng thời, một bộ phận trong đội ngũ những người làm báo còn có thái độ, nghiệp vụ thiếu chuyên nghiệp, vì lợi ích riêng, hoặc quy chụp vì thiếu thông tin, đã phần nào gây ảnh hưởng tâm lý tiêu cực đến đông đảo công chúng, làm giảm niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, chế độ... Tính đấu tranh, phản bác ở nhiều bài viết còn chung chung, hời hợt và chưa trực diện. Các bài viết sâu, sắc sảo, thuyết phục cao chưa nhiều. Ở một số tạp chí còn tồn tại tình trạng bỏ trống trận địa, tạo cơ hội cho các thông tin xấu, độc, sai trái hiện hữu và lan rộng.

Năm 2021 có nhiều sự kiện, ngày kỷ niệm quan trọng như Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hay những vấn đề liên quan tình hình dịch COVID-19... cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch điên cuồng chống phá. Vậy mà, trên phương diện thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống lại các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, các tạp chí hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa thật sự tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình thực tiễn, nhất là trong những sự kiện “nóng” hoặc những vấn đề “nhạy cảm”. Chưa có nhiều tác phẩm báo chí có chiều sâu về lý luận và thực tiễn để đấu tranh trực diện, hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, vu khống, những luận điệu “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ... để xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Vẫn biết rằng, viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch là công việc không hề dễ dàng, đòi hỏi người viết không những phải có ý

chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, có nhiệt huyết cách mạng cao, có kiến thức lý luận sâu rộng, thực tiễn phong phú, cập nhật, có phương pháp nghiên cứu tốt để triển khai các vấn đề vừa đảm bảo tính khoa học, vừa dễ hiểu, vừa có khả năng tuyên truyền, lan tỏa rộng.

3. Những vấn đề đặt ra đối với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các tạp chí lý luận chính trị

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, báo chí nói chung, tạp chí lý luận chính trị nói riêng có vai trò quan trọng, là tuyến đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch. Mỗi tạp chí, mỗi cán bộ làm tạp chí cần nâng cao năng lực chiến đấu trên mặt trận quan trọng này. Từ việc nhận diện những vấn đề đặt ra trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các tạp chí lý luận chính trị giai đoạn hiện nay:

Thứ nhất, tạp chí lý luận chính trị hiện được đánh giá là kênh thông tin cung cấp cho bạn đọc những luận cứ khoa học chính xác, đáng tin cậy, có sức thuyết phục cao, góp phần quan trọng trong việc xây dựng niềm tin xã hội của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, cũng như giúp Nhân dân có khả năng đề phòng và “miễn nhiễm” trước những thông tin xấu, độc. Vì thế, mỗi tạp chí cần bám chắc đường lối quan điểm của Đảng, luật pháp nhà nước; tiếp tục phát triển, vận dụng sáng tạo, truyền bá sâu rộng, bảo vệ vững chắc hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, đồng thời thiết kế phương thức triển khai các nội dung đấu tranh phản bác trực diện quan điểm sai trái, thù địch một cách kịp thời, hiệu quả, toàn diện và có trọng tâm. Từng ấn phẩm tạp chí và đội ngũ người làm tạp chí cần nhanh nhạy, kịp thời phản bác lại những luận điệu bóp méo, vu cáo, xuyên tạc của kẻ địch; vạch trần động cơ, ý đồ xấu xa đằng sau các sự kiện.

Trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tập trung vào hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì các tạp chí phải phản ánh kịp thời, chính xác kết quả của Đại hội, đi

sâu khai thác từng chủ đề, nội dung, nhất là tập trung làm nổi bật những điểm mới trong các văn kiện Đại hội, khẳng định giá trị của những quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách thiết thực nhất, đồng thời đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thù địch, bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, lan tỏa trong các tầng lớp dân cư về kết quả của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân này.

Thứ hai, đối với đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo viết về công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch cần xây dựng những tiêu chuẩn và tiêu chí đặc biệt. Cần xác định đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo khai thác chủ đề này là lực lượng chủ chốt trong đấu tranh, phải là các cây bút chính luận sắc sảo, phải là những cây viết có kiến thức chuyên sâu về nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập hợp những cây viết có kiến thức lý luận vững chắc, tư duy sắc sảo để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phê phán cũng như định hướng nhận thức cho dư luận một cách khách quan, chính xác trước các thông tin chống phá hay mỗi sự kiện quan trọng của đời sống xã hội. Các tác giả cần lựa chọn cách viết ngắn gọn, súc tích, ngôn từ phù hợp để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể hiểu và nắm được vấn đề. Sử dụng công nghệ, các ứng dụng mạng xã hội và thực hiện linh hoạt các phương thức truyền tải nhằm đưa thông tin, thông điệp đến người dân một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Thứ ba, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo tác nghiệp trong lĩnh vực này để đảm bảo nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về chủ đề đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi người làm tạp chí phải tự đổi mới bản thân, đây là điều kiện tiên quyết và bắt buộc để thâm định sự trung thành với nền tảng tư tưởng của Đảng; dám dấn thân, dám bảo vệ lẽ phải, chân lý; biết nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của những phần tử bất mãn, cơ hội, chống phá Đảng, Nhà nước; đứng vững trước những cám dỗ về lợi ích, thực hiện đúng tôn chỉ và mục đích của báo chí cách mạng; biết đấu tranh, phê phán cái xấu, cái

ác, bảo vệ cái đúng, cái thiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống đến mọi tầng lớp nhân dân. Muốn làm được điều này đòi hỏi các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên các khóa tập huấn, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tác nghiệp, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam... Coi trọng phát triển các nền tảng công nghệ, mạng xã hội, nhất là các mạng xã hội nội địa, bao đảm cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại cho công cuộc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Thứ tư, tiếp tục phát động, duy trì và tổ chức tốt sân chơi báo chí riêng dành cho chủ đề về đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Thực tế cho thấy, trong những năm qua giải báo chí đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, lan tỏa những tấm gương tốt, những điển hình hay, phản ánh chân thực và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực... Chính vì vậy, tiếp tục duy trì và đổi mới hình thức tổ chức sân chơi tốt là một giải pháp hay và rất có ý nghĩa trong thời điểm này để góp phần nâng cao số lượng và chất lượng các bài viết về công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, qua đó góp phần nâng cao vai trò của các tạp chí trong công tác này.

Thứ năm, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các tạp chí, nhất là kiểm tra, giám sát quy trình thâm định, xử lý thông tin trước khi đưa lên trang báo. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với nhà báo, các tạp chí có thành tích; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

1. Tạp chí Công an nhân dân, số ra ngày 02 - 02 - 2013, tr. 30.
2. <https://www.damio.com/2020/02/11/thong-ke-so-luong-nguoi-dung-internet-o-viet-nam-nam-2019>.
3. Tạp chí An ninh và xã hội, số 5/2014, tr. 32.